

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ไม้อบรมจิตใจแล้วเสียได้คนเรา

วัดนี้เป็นวัดเสียสละ เปิดโล่งเลย เราอยากจะพูดทั่วประเทศไทยเอาวัดไหนมา
แข่ง ว่างั้นเลย คือกล้าพูดเพราะเรากล้าทำทุกอย่างด้วยความเมตตาโลก เราไม่ได้ทำ
ออบแอบ ๆ อูบ ๆ อิบ ๆ ไม่มี เปิดโล่ง ๆ มีอะไรมาหมด ๆ เพราะฉะนั้นการพูดของเราจึง
พูดได้ตามหลักความเป็นจริงไม่สะทกสะท้าน แล้วไม่อายใครด้วย อายอะไรก็เป็นของ
จริงนี่ใช่ไหมล่ะ เสียสละจริง ๆ วัดนี้ เปิดโล่งรอบวัด ไม่ว่าใกล้ว่าไกลกระจายออกทั่ว
หมด

เช่นอย่างโรงพยาบาล โกดังมี สิ่งของมาใส่เต็มโกดัง ๆ โรงไหนมาได้ทั้งนั้น ๆ ไม่
ว่าใกล้ว่าไกล ถ้าไกลเราก้ให้พิเศษ อย่างนาแห้วมานี้ได้ถามพระ นี่เป็นพิเศษนะเพราะ
ไกล จากนั้นไปจังหวัดเลยครึ่งทาง จากจังหวัดเลยไปนาแห้วเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงให้
เป็นพิเศษเราสั่งไว้เลย แล้วเขียนลงบัญชีไว้ด้วย อุบล โคราช อุตรดิตถ์ เหล่านี้ให้พิเศษ
ทั้งนั้น ๆ โรงพยาบาลมา ถ้าไม่อยู่ในเขตนั้นเช่นอย่างอยู่ชัยภูมิ แต่เขตของโรงพยาบาล
นี้ไกลขนาดเดียวกันก็ให้เป็นพิเศษ เช่นอย่างจังหวัดชัยภูมินี้มี เทพสถิต ภัคดีชุมพล
เราเทียบดูแล้วกับเข้มไมล์ เทพสถิตกับภัคดีชุมพลเท่ากับปากโคราชไปโน้นไปสูงเนิน
ทางตั้ง ๓๐๐ กว่ากิโล ไปถึงเทพสถิต ภัคดีชุมพล เท่ากันกับผ่านโคราชไปสูงเนิน อันนี้
ก็ให้พิเศษ

เราให้แบบเปิดโล่งเลย วัดนี้วัดเปิดโล่ง ไม่มีคำว่าตระหนี่ถี่เหนียว เป็นวัดเปิด
โล่ง เปิดตลอด ๆ ไหลเข้าเท่าไรไหลออก ๆ แอ่งเก็บน้ำไม่มี ถ้าเป็นน้ำลำคลองก็ไหล
เตลิดเลยไม่มีแอ่งเก็บน้ำ นี่เพราะอำนาจแห่งความเมตตาณะ ที่เราไปที่ไหน ๆ ไปด้วย
ความเมตตาทั้งนั้น อำนาจแห่งความเมตตานี้ไม่มีอะไรเหลือณะ แต่ถ้าอำนาจแห่งความ
ตระหนี่นี้กอบโกยมา ๆ อย่างบักห่านัน บักทักษิน นั้น เข้าใจไหม บักทักษินบักห่านัน
มันเป็นเศรษฐกิจในเมืองไทย แล้วใครกอบโกยมันสู้บักทักษินไม่ได้ ลูกบักห่านี นี่มันลูก
ศิษย์เรา..เข้าใจไหม เรายกมันแทบล้มแทบตาย มันมาเหยียบหัวเราไปลูกบักห่านี.นี่
ออกแล้วนะ นั่นละบทเวลาจะพูด

เอ้า พูดได้พูดตามความจริง แล้วก็เป็นลูกศิษย์เสียด้วยใช่ไหม ทำไมอาจารย์กับ
ลูกศิษย์จะพูดจะว่ากันไม่ได้ บอกมันไม่ฟังนี่ เรายกมันขึ้นแทบเป็นแทบตาย พอเห็นท่า
ไม่ดีดีเลย ๆ มันไม่ได้ฟังลูกบักห่านี ส่งเดชเลย ลูกบักห่านีเขาเรียกว่าส่งเดช ภาษาภาค
อีสาน ได้ทั้งจริงทั้งเล่นลูกบักห่านี เราเปิดจริง ๆ วัดเราเปิด ทุกอย่างเปิดไม่มีเก็บในวัด

นี้ มีอะไรๆ เปิดโล่งเลย เราทำด้วยความเมตตา เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่มีเหลือในวัด ที่จะสั่งสมไม่มี เพราะอำนาจแห่งความเมตตากระจายออกๆ ให้ทั่วถึงกันไปหมด เป็นอย่างนั้นละอำนาจความเมตตา

ไปไหนเย็นไปหมดพระพุทธเจ้า สวาท่านผู้มีเมตตาธรรมไปไหนก็เป็นแบบเดียวกัน ไปที่ไหนเป็นความร่มเย็นๆ อย่างเราตัวเท่าหมูมันก็เป็นของมัน ก็ต้องบอกว่า เป็นจะให้หัวใจ นั่งรถไปตามถนนนี้ ที่ไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไม้แบบนี้ละ เวลาเป็นไฟเขียวเขาเปิดให้เราไป เอ้า ไปก็ไป ไปนั้นไปจอดที่นั่น เรียกพวกขายดอกไม้ไปทางนั้น แน่ๆก็อย่างนั้น ปัญญาเรามีเหมือนกันนี่ จะว่าไฟเขียวไปเลยไม่ได้ให้เขาไม่ได้ เราก็มีไฟเขียวของเรา เขามีไฟแดงติดห้ามไม่ให้ไป เป็นอย่างนั้นละ ไปที่ไหนเหมือนกัน พวกไฟเขียวไฟแดงไม่มีปัญหาละถ้าเป็นสี่แยก

เขามาขายดอกไม้ให้รายละเอียดๆ รายละเอียดๆ ดอกไม้เขาขายพวงหนึ่งสิบบาท แต่เวลาเราไปเราให้สามร้อยๆ มีที่ไหนต้องได้ละ ถ้าเราผ่านไปนั้นต้องได้ทั้งนั้น จนเขาจำรถได้ รถอีตาบ๊ว เข้าใจไหม เขาจำได้ขนาดนั้นนะ แต่เขาไม่ได้เรียกว่าหลวงตาบ๊ว เราเรียกของเราเองจะเป็นอะไร ไม่มีได้มีเสียสำหรับตัวของเราเอง หมด คำว่าได้ว่าเสียเราไม่มี คำตำหนิติเตียนสรรเสริญชมเชยเราก็ไม่มี ไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน บริสุทธิ์พุทธโธเป็นธรรมชาติ อันนี้เลิศเลอ ใครจะมาชมก็ตลกออก ใครจะมาสรรเสริญหรือติฉินนินทาตลกออกหมด

เพราะฉะนั้นการพูดของเราจึงพูดได้อย่างสบายๆ แต่เขาไปขยี้ขย้า เอ๊ะ ทำไมท่านว่าอย่างนั้นทำไมว่าอย่างนี้ สูเป็นบ้าหรือพูดอยู่วันยังค่ำ ภูพูดแล้วแล้วไปเลย ไม่มีอารมณ์ ไม่ว่าพูดดีพูดชั่ว พูดเป็นธรรมพูดด้วยความเมตตา จึงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด เช่นอย่างลูกบักห่าก็เราพูดเฉยๆ เราไม่มีพิษมีภัยเข้าใจไหม เขาจะจับไปก็เป็นโทษของเขาเองเราไม่ได้มีโทษ อย่างว่าลูกบักห่านี้ ที่ว่าทักษิณนี่นะ ก็ว่าเฉยๆ เราไม่มีพิษมีภัย ถ้าเขาไปจับเป็นพิษก็เป็นพิษเผาเขาเองเข้าใจไหม เราไม่มี มีแต่เมตตาธรรม เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าจะคำดูคำด่าคำอะไรก็ตาม คืออันนี้เป็นกิริยาพูดตามสมมุติเฉยๆ หลักธรรมชาติของจิตนี้พูดไม่ได้เลย คือไม่มีภัยต่อผู้ใดว่าจั้นเถอะ นอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีภัยต่อผู้ใด

ลงมันจำดูชินะจิตดวงนี้ อะไรจะเสมอในโลก เพราะฉะนั้นโลกถึงได้กราบธรรมจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมไปแล้วนั้น จำอยู่อย่างนั้นจะว่าไง ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ไม่มีอิริยาบถ ธรรมชาตินี้จำอยู่ตลอด นั้นละเมื่อธรรมชำระให้ถึงแล้วเป็นอย่างนั้นนะจิต ไม่มีอะไรจะเลิศเลอยิ่งกว่าจิต และไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิต เพราะฉะนั้นธรรมะท่านจึงสอนลงที่จิต ไม่สอนที่ไหน มโนปุพฺพฺพฺกฺมา ธมฺมา มโน

เสฏฐา มโนมยา ทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นสำคัญ นั่น ลงนี้ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงให้อบรมจิตใจ ถ้าไม่อบรมจิตใจแล้วเสียได้คนเรา คนเราเสีย เพราะใจพาให้เสีย ดีเพราะใจพาให้ดี ไม่ใช่อะไรจะดี ๆ ไปเลยไม่ดี ต้องอยู่กับใจ ถ้าใจ ได้รับการอบรมทางที่ถูกที่ดีก็ริยาแสดงออกดีหมด ถ้าใจเสียเสียอย่างเดียวเสียหมด

สำคัญอยู่ที่ใจ เวลาชำระได้แล้วไม่มีอะไรเหมือน จิตดวงนี้ จึงว่าเลวสุดยอดก็คือ จิตดวงนี้ ดีสุดยอดก็คือจิตดวงนี้ เพราะฉะนั้นจึงอบรมให้ดีที่สุดยอด เลิศเลอดั่งที่ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นธรรมชาติไปเลย ท่านเหล่านี้เป็นธรรมชาติขณะจิตของท่าน เป็นธรรมชาติแล้ว ธรรมชาติล้วน ๆ แม้ผู้นั้นก็เรียกไปตามสมมุติว่าจิตบริสุทธิ์ หรือ เรียกว่าพระอรหันต์ เรียกพระพุทธเจ้า เรียกเฉย ๆ นั้นละธรรมชาติอยู่ในนั้น เมื่อถึงขั้น นั้นแล้วเป็นธรรมชาติแล้ว ครองร่างอยู่เฉย ๆ พอร่างหมดสภาพแล้วทิ้งบั้นี้ธรรมชาติก็เป็นของตัวไป ไม่รับผิดชอบอะไร นั้นเป็นอย่างนั้น

พากันอบรมให้ดีนะ อย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ในที่ไหน ส่วนมากในครัวมัก มี มันทายกโทษยกกรรมกันนินทาภาเล มาภาวนาเพื่ออรรถเพื่อธรรม มองดูกันด้วยความ เป็นธรรม มองดูกันด้วยความเมตตาสงสารด้วยความให้อภัย มันทาเพ่งโทษใส่ กัน ไปที่ไหนแบบ ๆ ๆ มีแต่เรื่องนินทาภาเลกันเกิดประโยชน์อะไร มาศึกษาอบรม ธรรมะทำไมจึงเอากิเลสตัณหาเข้ามาพอกหัวใจ พอกหัวคน มองดูตัวมีแต่ตัวโทษตัว นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้ ตัวไม่ดีไม่ดู ดูตัวนี้ให้ดีชิ มันดีหมดแล้วใครเลวใครร้ายก็เป็นเรื่องของเขา ๆ ไปหมดทั่วโลกดินแดน เราไม่มีอะไร ที่ต้องดีแล้วพอ

อันนั้นมันเป็นไปตามสภาพของสัตว์แต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตัวทุกคน มัน แสดงออกตามกรรมของมัน เราไม่มีได้มีเสียแล้วก็สนุกดูละชิถ้าจะว่าสนุกนะ ถ้ามีได้มี เสีย ดูพอได้ได้ พอเสียเสียนะ ถ้าจิตหมดทางได้ทางเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างพอเต็มตัวแล้ว ไม่มีได้มีเสีย จะดูดีดูชั่วอะไรก็ดูได้ทั้งนั้นเต็มตา นี้ละจิตถ้าฝึกอบรมแล้วเป็นอย่างนั้น ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ เป็นอฐานะ ให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้เลยละจิต เอาละวันนี้ พุดเพียงเท่านี้ละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ใต้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*